

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งลาน

ครั้งที่ ๑. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งลาน ชั้น ๒.

คณะกรรมการกองทุนฯ ที่เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ที่มา	ตำแหน่ง
๑	นายประสิทธิ์ แก้วมรกต	นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลาน	ประธานกรรมการ
๒	นายเฉลิม สัตย์เพ็ญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓	นายประจวบ เพ็ชรโกศา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔	นายสุรเจต สุขเกษม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งลาน	กรรมการ
๕	นางอลิสา เพ็งรักษ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งลาน	กรรมการ
๖	นางขวัญจิต พรมสวัสดิ์	อาสาสมัครสาธารณสุข	กรรมการ
๗	นางบุญเรือน คงเสน	อาสาสมัครสาธารณสุข	กรรมการ
๘	นายมนตรี สุขสวัสดิ์	ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน	กรรมการ
๙	นายวราพงษ์ แก้วจุลกาญจน์	ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน	กรรมการ
๑๐	นายอำนวยการ พรมสวัสดิ์	ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน	กรรมการ
๑๑	นางดารารพร จุลจินดา	ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน	กรรมการ
๑๒	น.ส.ชิตชนก รัตนพันธ์	ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน	กรรมการ
๑๓	นายวิศิษฐ์ แก้วสุวรรณ	ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน	กรรมการ
๑๔	นายภาณุ จันทร์เมือง	ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งลาน	กรรมการและเลขานุการ
๑๕	นายพนม ช่วยดี	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖	นางสุดารัตน์ ทองสุข	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการกองทุนฯ ที่ไม่เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ที่มา	ตำแหน่ง
๑	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลาน		กรรมการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนฯ ที่เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ที่มา	ตำแหน่ง
๑	น.ส.ชลลดา แก้วสองสี	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง	ที่ปรึกษา (แทน)
๒	น.ส.นาซอพะห์ สาเมาะ	สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง	ที่ปรึกษา (แทน)

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายประสิทธิ์ แก้วมรกต ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งลาน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการกองทุนฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งลาน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑. เรื่องประธานที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒. รับรองรายงานการประชุม

๑. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ เทศบาลตำบลทุ่งลาน ครั้งที่ ๒. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ : สำหรับในวาระที่ ๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม มีการเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งลาน เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง จำนวน ๑ ครั้ง คือ รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งลาน ครั้งที่ ๒. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยรายงานการประชุมได้แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการกองทุนฯแล้ว ในวันนี้จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา หากมีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง สามารถเสนอขอแก้ไขได้นะครับ เชิญครับ

ไม่มีน่ะครับ

เมื่อไม่มีท่านใดเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุม ผมจะขอมติครับ ท่านคณะกรรมการท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งลาน ครั้งที่ ๒. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่เสนอมานี้ กรุณายกมือขึ้นครับ

ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ : มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งลาน ครั้งที่ ๒. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่เสนอมานี้ ด้วยเสียง ๑๕ เสียง

เห็นชอบ/รับรอง	๑๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ/รับรอง	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓. เรื่องพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งลาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ : สำหรับในวาระที่ ๓. เรื่องพิจารณาและให้ความเห็นชอบ เรื่องแรกจะเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งลาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เชิญฝ่ายเลขานุการฯชี้แจงครับ

เลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ : เรียนท่านประธานคณะกรรมการฯ และท่านคณะกรรมการฯทุกท่าน ผมขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดทางการเงินเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯพิจารณานะครับ ดังนี้

ไตรมาสที่ ๔. เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยอดยกมาจากไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๓๖,๕๘๒.๑๘-บาท

๒. เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายจ่าย ดังนี้

-จ่ายโครงการประเพณี ๑. จำนวน ๙๘,๐๖๐.-บาท

-จ่ายโครงการประเพณี ๒. จำนวน ๑๑๓,๕๕๐.-บาท

-จ่ายโครงการประเพณี ๓. จำนวน ๙๐,๐๐๐.-บาท

-จ่ายโครงการประเพณี ๔. จำนวน ๙,๘๐๐.-บาท

๓. เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่มีรายรับ-รายจ่าย

๔. เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายรับ ดังนี้

-รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน ๗๒๕.๗๓.-บาท

๕. ยอดคงเหลือในไตรมาสที่ ๑. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒๖,๒๙๗.๙๑-บาท

รายละเอียดตามเอกสารรายงานสถานะการเงิน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งลาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้แจกให้กับท่านคณะกรรมการฯทุกท่านแล้ว ขอบคุณครับ

ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ : ตามที่เลขานุการฯได้ชี้แจงรายละเอียดเอกสารรายงานสถานะการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งลาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น มีท่านใดเสนอสอบถามเกี่ยวกับรายงานการเงินหรือไม่ครับ

ไม่มีนะคะ

เมื่อไม่มีท่านคณะกรรมการฯ ท่านใดจะสอบถาม ผมจะขอคืนนะคะ ท่านคณะกรรมการท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งลาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่เสนอมาในวันนี้ กรุณายกมือขึ้นครับ

ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ : มีมติรับรองรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งลาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่เสนอมา ด้วยเสียง ๑๕ เสียง

เห็นชอบ/รับรอง	๑๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ/รับรอง	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ)

๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการ จำนวน ๕ โครงการ

ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ : ต่อไปจะเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน ๕ โครงการ ขอเชิญฝ่ายเลขานุการฯชี้แจงในรายละเอียด

เลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ : เรียนท่านประธานคณะกรรมการฯ และท่านคณะกรรมการฯทุกท่าน ผมขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการที่เสนอมา มีจำนวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลทุ่งลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลาน งบประมาณจำนวน ๒๗,๐๒๐.-บาท
๒. โครงการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์มณีเวชในผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลาน งบประมาณจำนวน ๑๕,๑๐๐.-บาท
๓. โครงการสูงวัยสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ ตำบลทุ่งลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลาน งบประมาณจำนวน ๒๔,๓๙๐.-บาท
๔. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดป่วย ลดโรคไม่ติดต่อ ตำบลทุ่งลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลาน งบประมาณจำนวน ๓๕,๖๐๐.-บาท
๕. โครงการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทุ่งลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทุ่งลาน งบประมาณจำนวน ๙๐,๐๐๐.-บาท

ซึ่งทั้ง ๕ โครงการ เป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่เนื่องจากโครงการที่ ๑-๔ เป็นโครงการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลาน ต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ โดยได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ จึงขอขยายระยะเวลาออกไปอีก ๓ เดือน ส่วนโครงการที่ ๕ เป็นโครงการของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทุ่งลาน ได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน ประมาณ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ แต่เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาติดขัดในเรื่องของภารกิจและบุคลากรที่จะต้องดำเนินการตามโครงการ ศูนย์ฯจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันในเดือนกันยายน จึงขอขยายระยะเวลาออกไปอีก ๓ เดือน

ซึ่งทั้ง ๕ โครงการนี้ ดำเนินการไปแล้วประมาณ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ เหลือการจัดซื้อจัดจ้างบางส่วนและสรุปรายงานผลการดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกโครงการภายในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ในประเด็นการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ ไม่มีระเบียบกำหนดไว้เป็นการเฉพาะในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่มีแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช ๑๙/๐๑๓๖ ลงวันที่ ๒๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแล้ว แต่โครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวยังไม่ได้ดำเนินการด้วยสาเหตุความจำเป็น ที่ผู้เสนอโครงการหรือกิจกรรมได้รายงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพทราบ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงระยะเวลา หรือขยายระยะเวลาดำเนินโครงการหรือกิจกรรมได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนบรรลุตามวัตถุประสงค์และวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว เว้นแต่คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพจะพิจารณาระงับโครงการหรือกิจกรรมนั้น ซึ่งเงินดังกล่าวจะต้องส่งคืนให้กองทุนหลักประกันสุขภาพต่อไป

ดังนั้น การพิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพในการที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร กล่าวคือ สามารถพิจารณาให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการได้ต่อไปอีก ๑ ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ วันนี้จึงนำเรื่องดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่เพื่อพิจารณา ขอขอบคุณครับ

ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ : ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงไปแล้วนั้น มีท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อสงสัยในประเด็นใดบ้างครับ ในรายละเอียดของการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการที่เสนอมามีจำนวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ หรือไม่ครับ

ไม่มีนะครับ

เมื่อไม่มีท่านใดจะสอบถามในรายละเอียดโครงการนี้ ในลำดับต่อไปจะขอมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ นะครับ ท่านคณะกรรมการท่านใดเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ ที่เสนอมานี้ในวันนี้ กรุณายกมือขึ้นครับ

ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ : ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ ที่เสนอมานี้ ต่อไปอีก ๑ ปี ด้วยเสียง ๑๕ เสียง

เห็นชอบ/รับรอง	๑๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ/รับรอง	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ)

๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการเงิน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ : สำหรับเรื่องต่อไปจะเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เชิญฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงครับ

เลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ : เรียนท่านประธานคณะกรรมการฯ และท่านคณะกรรมการฯทุกท่าน ผมขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดแผนการเงิน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๖ (๑) “ให้คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ พิจารณานุมัติแผนการเงินประจำปีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ”

อาศัยอำนาจของประกาศฯ ข้อ ๖ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งลาน จึงได้จัดทำแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ข้อมูลด้านงบประมาณ			
ยอดเงินคงเหลือยกมา	๑๒๖,๒๙๗.๙๑	บาท	
ประมาณการรายรับ	๕๑๐,๒๙๐.๐๐	บาท	แยกเป็น
เงินที่ได้รับการจัดสรรจาก สปสช.	๓๔๐,๒๙๐.๐๐	บาท	
เงินสมทบจาก อปท.	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	บาท	
เงินรายได้อื่นๆ	-	บาท	
รวมเงิน	๖๓๖,๕๘๗.๙๑	บาท	

แผนการรับเงิน

รายการ	จำนวนเงิน
๑. ยอดเงินคงเหลือยกมา	จำนวน ๑๒๖,๒๙๗.๙๑ บาท
๒. เงินที่ได้รับการจัดสรรจาก สปสช.	จำนวน ๓๔๐,๒๙๐.๐๐ บาท
๓. เงินสมทบจาก อปท.	จำนวน ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. เงินรายได้อื่นๆ	จำนวน - บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวน ๖๓๖,๕๘๗.๙๑ บาท

แผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุข จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐-บาท
๒. สนับสนุนและส่งเสริมจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่น จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท
๓. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์ที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและดูแลเด็กเล็กในชุมชน หรือการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
๔. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
 - ไม่เข้าร่วม LTC (ไม่เกิน ๑๕ % ของรายรับในปีงบประมาณ) จำนวน ๗๖,๕๔๓.-บาท
 - เข้าร่วม LTC (ไม่เกิน ๒๐ % ของรายรับในปีงบประมาณ) จำนวน ๑๐๒,๐๕๘.-บาท
๕. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
๖. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน ๘๖,๕๘๗.-บาท

รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๖๓๖,๕๘๗.-บาท

แผนการจ่ายเงิน

ประเภท	๑๐ (๑)	๑๐ (๒)	๑๐ (๓)	๑๐ (๔)	๑๐ (๕)	๑๐ (๖)	รวมเงิน
จำนวน	๑๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๘๖,๕๘๗	๖๓๖,๕๘๗

หมายเหตุ

การคำนวณ ๑๐ (๔) ได้คิดจากข้อ ๒-๔ ไม่รวมเงินคงเหลือยกมา

สามารถปรับแผนการเงินประจำปีได้ภายหลัง ตามแผนสุขภาพชุมชน

รายละเอียดตามเอกสารแผนการเงิน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้แจกให้กับท่านคณะกรรมการฯทุกท่านแล้ว ขอขอบคุณครับ

ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ : ตามที่เลขานุการฯได้ชี้แจงรายละเอียดแผนการเงิน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น มีท่านใดเสนอสอบถามเกี่ยวกับแผนการเงินหรือไม่ครับ เชิญครับ

ไม่มีนะครับ

เมื่อไม่มีท่านคณะกรรมการฯท่านใดจะสอบถาม ผมจะขอมติครับ ท่านคณะกรรมการท่านใดเห็นชอบรับรองแผนการเงิน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่เสนอมาในวันนี้ กรุณายกมือขึ้นครับ

ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ : มีมติรับรองแผนการเงิน ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่เสนอมา ด้วยเสียง ๑๕ เสียง

เห็นชอบ/รับรอง ๑๕ เสียง

ไม่เห็นชอบ/รับรอง - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ)

๔. การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
เทศบาลตำบลทุ่งลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ : ต่อไปจะเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เทศบาลตำบลทุ่งลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียด

เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ : เรียนท่านประธานคณะกรรมการฯ และท่านคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ผมขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดของโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เทศบาลตำบลทุ่งลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบบริหารกองทุนฯ นะครับ

วิธีดำเนินงาน

๑. ส่งเสริมให้มีการบริหารเงินกองทุนฯ โดยสนับสนุนแก่ผู้รับทุน

- จัดให้เกิดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง ต่อปี (ไตรมาสละ ๑ ครั้ง)

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการที่ดีแก่ประชาชน และหน่วยงานที่รับทุนจากกองทุน

สุขภาพตำบล

- มีการสนับสนุนติดตามประเมินผลคุณค่าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล

- การจัดทำแผนสุขภาพตำบล ๔ ปี และทบทวนแผนสุขภาพรายปี แยกตามประเด็นปัญหา

- จัดทำแผนการเงินรับ-จ่าย ประจำปี โดยนำโครงการที่ควรดำเนินการจากแผนสุขภาพมาบรรจุไว้ใน

แผนการเงิน รายจ่าย

๒. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และองค์กรผู้รับทุน

-อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยหลักสูตรภาคประชาชนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์กองทุนฯ

หน้าที่ของ

คณะกรรมการ ประกาศฯ

- อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการอย่างง่ายเพิ่มการรับโครงการของผู้รับทุน

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุนสุขภาพตำบล

- การถอดบทเรียนและประเมินคุณค่าโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. แผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน และถูกต้องตามประกาศฯ ที่กำหนดไว้

๒. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ / คณะอนุกรรมการกองทุนฯสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามประกาศฯ ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. การปฏิบัติงานของกองทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. กองทุนฯมีเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนฯ ได้อนุมัติแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และตามประกาศฯ ที่กำหนด

๒. เพื่อให้คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ได้ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามประกาศที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

๑. การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาและติดตามงาน อย่างน้อย ๔ ครั้ง/ปี

๒. โครงการที่เสนอได้รับการพิจารณาอย่างน้อย ๙๐ %

๓. มีการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ อย่างน้อย ๔ ครั้งต่อปี และมีการประชุมคณะอนุกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) อย่างน้อย ๔ ครั้ง/ปี

๔. มีจัดการฝึกอบรม/ส่งเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่กองทุนฯ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

๕. จัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนสุขภาพของกองทุนฯ ร่วมกับทีมพี่เลี้ยงกองทุนฯ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

งบประมาณ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น

๑. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารกองทุนฯและอนุกรรมการฯ

- ค่าเบี้ยประชุมตอบแทนคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะทำงาน/เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๕ คนๆละ ๔๐๐.-บาทต่อครั้ง จำนวน ๔ ครั้ง เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท
- ค่าเบี้ยประชุมตอบแทนคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและประเมินผลฯ คณะทำงาน/เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐ คนๆละ ๓๐๐.-บาทต่อครั้ง จำนวน ๔ ครั้ง เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
- ค่าเบี้ยประชุมตอบแทนคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดการบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐ คนๆละ ๓๐๐.-บาทต่อครั้ง จำนวน ๔ ครั้ง เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

๒. ค่าจ้างเหมาค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

- จัดจ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔๕ คน จำนวน ๔ ครั้งๆละ ๓๐.-บาทต่อคน เป็นเงิน ๕,๔๐๐ บาท

๓. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินงานและค่าซ่อมแซมต่างๆ

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสำหรับการปฏิบัติงาน งานการประชุมและอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ และค่าซ่อมแซมต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

๔. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นในการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๕. ค่าใช้จ่ายในการอบรมการเขียนโครงการผู้ขอรับทุน

- ค่าใช้จ่ายในการอบรมการเขียนโครงการให้กับผู้ขอรับทุน เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท

ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ : ตามที่เลขานุการฯได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพพระดัดพื้นที่ เทศบาลตำบลทุ่งลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น มีท่านใดเสนอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมตินะครับ ท่านคณะกรรมการท่านใดเห็นชอบกับโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพพระดัดพื้นที่ เทศบาลตำบลทุ่งลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่เสนอมาในวันนี้ กรุณายกมือขึ้นครับ

ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ : มีมติเห็นชอบโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพพระดัดพื้นที่ เทศบาลตำบลทุ่งลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่เสนอมา ด้วยเสียง ๑๕ เสียง

เห็นชอบ/รับรอง	๑๕	เสียง
ไม่เห็นชอบ/รับรอง	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ)


ระเบียบวาระที่ ๔. เรื่อง อื่นๆ


ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ : ต่อไปจะเป็นระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ มีท่านคณะกรรมการกองทุนฯ ท่านใดจะเสนอหรือสอบถามการดำเนินงานของกองทุนฯ สามารถสอบถามหรืออภิปรายได้นะครับ

ไม่มีนะครับ

เมื่อไม่มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆแล้ว ผมขอปิดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งลาน ครั้งที่ ๑. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันนี้ เพียงเท่านี้ครับ ปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๕ น.

ลงชื่อ  ผู้จตุรงานการประชุม
(นายภาณุ จินทรเมือง)
ตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประสิทธิ์ แก้วมรกต)
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ